



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวทัศนีย์ ไหลหาโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๗)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสาวการะเกด เรือนเงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๙๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๓	นางนันทิสรา สุทธิดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๑)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๔	นางธารินี พงศ์พรอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกระเกด เรือนเงิน
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๑๕๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกระเกด เรือนเงิน
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลำไส้อุดตัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๑๙๙) สังกัดกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาเป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ ๔๓ ปี HN ๕๑๕๕/๕๖ AN ๒๗๔๒/๕๖ มาโรงพยาบาลสิรินธร
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ด้วย ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาลมีปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ ไม่มีอาเจียน ไม่ถ่าย
อุจจาระประมาณ ๑ อาทิตย์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นลำไส้อุดตัน (small bowel obstruction) เคยได้รับการ
ผ่าตัด left hemicolectomy เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แรกเริ่มผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลีย ถ้าม
ตอบรู้อื่อง ผิวขาวซีด มีคลื่นไส้ ไม่อาเจียน ปั่นปวดท้องมากเป็นพักๆ มีอาการท้องอืด สัญญาณชีพ อุณหภูมิ
๓๗.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๑/๘๐ มิลลิเมตรปรอท
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดร้อยละ ๑๐๐ ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการปกติ ผลเอกเรย์ช่องท้องพบ
ลมและน้ำในช่องท้อง ได้รับสารน้ำเป็น ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิตรผสม KCL ๒๐ mEq ทางหลอดเลือดดำ
๘๐ มิลลิตรต่อชั่วโมง ดูแลให้ยาแก้ปวด ใส่สายระบายของเหลวทางจมูก ดูแลให้ดื่มน้ำและอาหารทางปากทุก
ชนิด วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แพทย์ตรวจ rigid sigmoidoscope พบว่าลำไส้อุดตัน แพทย์ได้ทำการ
ผ่าตัดexplor for right hemicolectomy with lysis adhesions โดยใช้การดมยาสลบและใส่ท่อหลอดลม
คอ ขณะผ่าตัดไม่พบภาวะแทรกซ้อน หลังผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ หลังผ่าตัดได้รับยาปฏิชีวนะ
Augmentin ทางหลอดเลือดดำ หลังผ่าตัดวันที่ ๑ ผู้ป่วยมีอาการระคายเคือง ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต Dopamine
ทางหลอดเลือดดำ ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการพบมีภาวะซีด ดูแลให้ Pack Red Cell ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด ดูแลให้ยาปฏิชีวนะเพิ่มเป็น Cef-๔ และ Metronidazole ทางหลอดเลือดดำ
อาการผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะปกติ หลังผ่าตัดวันที่ ๕ ผู้ป่วยมีไข้ ผลมีการติดเชื้อ แพทย์ได้เปลี่ยนแผนการรักษาเป็น
Cloxacillin ทางหลอดเลือดดำ ดูแลทำ ความสะอาดแผลวันละ ๒ ครั้ง แผลแห้งดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่น
แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นัดตรวจซ้ำ ๑ สัปดาห์ รวมเวลาผู้ป่วยรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ๒๓ วัน จากการติดตามผู้ป่วยมาตรวจตามนัดไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลำไส้อุดตันได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
แผนการรักษาของแพทย์
๒. ผู้จัดทำมีการพัฒนางานด้านการพยาบาลและเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะในด้านการพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มารดาหลังคลอดมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
๒. เพื่อให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย

มารดาหลังคลอด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มารดาหลังคลอดมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
๒. มารดาหลังคลอดสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง
๓. มารดาหลังคลอดสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยเหลือกลุ่มมารดาที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

